
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.
Þetta er auka skattur á þeim sem sækja vinnu og þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Auk þess sem ég 
álit þetta vera dýrt, flókið og óréttlát leið til innheimtu skatts. Ef auka þarf gjöld til að fjarmagna 
vegaframkvæmdir væri einfaldast að hækka bifreiðagjöldinn og passa upp á að peningen færi í 
vegaframkvæmdir. Það mundi leggjast jafnt á alla, ódýrt í innheimtu og bílaeigendur mundi finna 
minna fyrir hækkunin á reikningi sem kemur tvisvar á ári en að þurfa greiða auka gjald oft á viku.
Ef til þess kemur að veggjöld verða að raunveruleika þarf að fella niður eða lækka önnur gjöld á móti 
sem áætluð voru til vegakerfisins, sem ég tel vera mjög óhagkvæmt. Auk þess er ég mjög á móti því 
að fyrirtæki, alveg sama hvort það er einkarekið eða í eigu almennings, sér um innheimtu veggjalda ef 
til þess kemur.


